

วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

บทบรรณาธิการ

วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมบทความวิจัยทางการศึกษาพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วารสารนี้เป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแหล่งบอกเล่าถึงความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาพิเศษ ซึ่งบทความวิจัยทุกเรื่องได้ผ่านการกลั่นกรองและมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านตอบบทความ โดยเป็นการประเมินประเมินบทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อและสังกัดของกันและกัน (Double blind peer review) โดยเริ่มตั้งแต่วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความดังกล่าวปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนที่หลากหลายและไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกับผู้นิพนธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงวิชาการ และเพื่อให้ผู้นิพนธ์บทความสามารถนำผลงานไปใช้ประกอบการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้

ปัจจุบันวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) โดยได้รับการจัดอันดับในวารสารกลุ่มที่ 2 (Tier 2) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 ซึ่งเนื้อหาในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 6 เรื่อง

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความและผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารที่ได้สละเวลา อันมีค่าในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เขียน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จนวารสารฉบับนี้สำเร็จอย่างดียิ่ง

จตุรดา ชิตานนท์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรดา ชิตานนท์)

บรรณาธิการ